

Ông Gaddafi phạm tội gì?

Tác Giả: Văn Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 6 Năm 2011 08:28

ICC chấp mßt 47 ngày đß hoàn tßt thß tßc phát lßnh bßt giß ba thành viên gia đßnh ông Gaddafi

Cußc không kích Libya cßa liên minh Pháp-Anh-Mß và sau đß cßa NATO đß bß c vào ngày thß 100 hßm 27-6 vßa qua. Cùng ngày, Tòa án Hình sß Qußc tß (ICC) phát lßnh bßt giß qußc tß đß i vßi nhßa lßnh đßo Libya Muammar Gaddafi

Quyßt đßnh phát lßnh bßt “lßnh tß và ngß i đßn đßng Cách mßng Xã hßi Chß nghĩa Libya” – chßc danh chính thßc cßa ông Gaddafi ở Libya - đß đß c đßa ra trong mßt phiên tòa cßa ICC tßi The Hague-Hß Lan, vßi tßi danh phßm tßi ác chßng nhßn loßi. Ông Gaddafi là nguyên thß qußc gia thß hai bß ICC truy nß vß tßi danh nói trßn sau tßng thßng Sudan Omar el-Bechir. Ông này, ngoài tßi chßng nhßn loßi, còn bß khßp tßi dißt chßng và tßi phßm chißn tranh sau nhßng gß xßy ra ở Darfur.

Lßnh tß Muammar Gaddafi. ßnh: Reuters

Chßng nhßn loßi ?

Ông Gaddafi cũng không phßi là ngß i duy nhßt ở Libya bß ICC “chißu tßng”. Ngoài trßt bßt ông Gaddafi, ICC cũng phát hai lßnh bßt khác đß i vßi Saif al-Islam, con trai trßng cßa bà vß hai ông Gaddafi và thß trßng cß quan tßnh báo Abdallah al-Sanussi, em rß nhßa lßnh đßo Libya, vßi cùng tßi danh.

ICC chấp mßt 47 ngày đß hoàn tßt thß tßc phát lßnh bßt giß ba thành viên gia đßnh ông Gaddafi. Ngày 17-5, trßng công tß viên cßa ICC Luis Moreno-Ocampo chính thßc yßu cßu ICC phát lßnh bßt giß ông Gaddafi vßi tßi danh phßm tßi ác chßng nhßn loßi.

Ông Gaddafi phạm tội gì?

Tác Giả: Văn Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 6 Năm 2011 08:28

Trước đó, ông Moreno-Ocampo đã mở cuộc điều tra theo tinh thần quy tắc Hague về Bạo loạn Liên Hiệp Quốc từ ngày 3-3 và hoàn tất công việc cách đây hơn một tháng. Ngày 27-6, ICC đã thông qua kết luận điều tra và chính thức phát lệnh bắt theo yêu cầu của thẩm phán công tố viên.

Cả ba người trong gia đình ông Gaddafi, theo hợp số công tố của ICC, “đã lên kế hoạch, ra lệnh và tham gia nhúng tay của tình nguyện viên vào thảm sát dân” ở thủ đô Tripoli, thành phố Benghazi (hiện nằm trong tay phe nổi dậy) và thành phố Misrata kể từ ngày 15-2 cho đến “ít nhất” ngày 28-2.

Thông cáo của ICC do bà Sanji Monageng, Chánh án ICC, đọc hôm 27-6, cho biết tòa án này đã thu thập được chứng cứ “chứng cứ hợp lý” để tin rằng cả ba nghi phạm “chịu trách nhiệm về nhúng tay và giết hại, bắt bớ và giam cầm hàng trăm người bị u tình là thảm sát dân và nhúng tay bắt đầu chính kiến với tư cách là người gián tiếp hoặc phạm tội”.

Phong trào bị u tình đòi dân chủ dân sinh chính quy định ông Gaddafi khi đi u từ tháng 2 năm nay tiếp theo sau cuộc Cách mạng Hoa lài ở Tunisia và nhúng tay của nổi dậy của dân chúng ở Ai Cập và các nước khác. Sau đó là cuộc nổi dậy của phe nổi dậy tiếp hợp đả i người của Hague về Quốc gia chuyển tiếp (CNT) và chính quy định ông Gaddafi.

Theo thông cáo của ICC, họ u qu là có hàng ngàn thảm sát dân bị giết, gần 650.000 dân Libya chạy ra nước ngoài và 243.000 người bị chạy giết trong nước. Ông Moreno-Ocampo tố cáo ông Gaddafi đích thân ra lệnh đàn áp thảm sát tay nhúng tay người bị u tình và bắt đầu chính kiến.

Saif al-Islam, theo thẩm phán công tố ICC, tuy không có tên trong chính phủ nhúng tay trên thực tế đóng vai trò thảm sát Libya, là người tiếp xúc tuyển mộ lính đánh thuê máu lệnh giết hại dân lành. Còn Abdallah al-Sanussi, cánh tay mặt của ông Gaddafi, là người đi ra tiếp xúc nhúng tay của đàn áp đả máu.

Thông cáo ICC nhấn mạnh rằng “việc bắt giữ các nghi phạm là cần thiết nhằm ngăn chặn họ dùng quy định tiếp tục phạm các tội thuộc quy định tài phán của tòa án”.

Công cụ của phương Tây

Ông Gaddafi phạm tội gì?

Tác Giả: Văn Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 6 Năm 2011 08:28

Đài truyền hình Mỹ CNN ngày 28-6 dẫn lời ông Moreno-Ocampo cho biết ICC đang tìm cách cáo buộc thêm cả ba người nói trên tội khuyến khích quân lính hiếp dâm đàn bà con gái phe địch nhằm ngăn chặn tìm thấy đồng chí.

Ông trưởng công tố viên kháng nghị về hành vi cưỡng hiếp dân lành là có thể nhưng không thể chứng minh rằng ông Gaddafi cung cấp thuốc kích dục Viagra cho binh lính chính phủ và ra lệnh họ làm chuyện đó với mục đích gây sợ hãi, như một số tờ báo phương Tây từng thu thập.



Tòa án Hình sự Quốc tế. Ảnh: EPA

Theo tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur, trước khi ICC phát lệnh bắt, ngay trong ngày chốt lệnh (26-6), Libya đã bác bỏ thẩm quyền của ICC.

Ông Moussa Ibrahim, người phát ngôn của Chính phủ Libya, tuyên bố ICC đã “nhắm vào người châu Phi một cách bất công mà không đem ra gì để chứng minh tội ác của NATO ở Afghanistan, Iraq và bây giờ ở Libya”.

Ông Gaddafi phạm tội gì?

Tác Giả: Văn Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 6 Năm 2011 08:28

Chiều 27-6, Libya tiếp tục bác bỏ quy định tài phán của ICC. Ông Mohammed al-Qamod, Bộ trưởng Ngoại giao Libya, tuyên cáo ICC là “công cụ của thế giới phương Tây chống lại các nhà lãnh đạo thế giới thứ ba”. Ông này tuyên bố:

“Lãnh đạo cách mạng và con trai của ông không giữ chức vụ nào trong chính phủ, do đó không liên quan gì đến những cáo buộc của ICC. Tòa án này không là gì cả ngoài chuyển bịt mắt các hoạt động quân sự của NATO”.

Ai bắt?

Theo ông Moreno-Ocampo, ICC không có quy định vào Libya để bắt giữ ông Gaddafi cùng con trai và con rể của ông. “Về mặt pháp lý là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Libya có trách nhiệm thực hiện lệnh bắt mặc dù Libya không ký Quy chế Rome cho phép thành lập ICC”- ông Moreno - Ocampo nhận mạnh. Điều này có nghĩa là quân đội đã thực hiện khuyến khích bắt ông Gaddafi và hai công dân thân tín nhất.

Đáng chú ý là ngày 28-6, ông Moreno-Ocampo chính thức kêu gọi những người công dân của ông Gaddafi bắt ông này để giao nộp cho ICC kèm theo lệnh đe dọa nếu không thực hiện có thể bị ICC truy tố.

Tòa án ICC cũng không yêu cầu lập quy định hoạt động ở Libya bắt giữ các nghi phạm.

Do đó, NATO đã nói rõ trong một cuộc họp báo hôm 28-6 ở Naples -Ý, nếu ban chỉ huy chỉ định không kích Libya để bắt đầu, rằng NATO sẽ không bắt ai vì đó không phải là nhiệm vụ của tổ chức này.